

**UỶ BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-XD

Tuy Phước, ngày tháng 12 năm 2022

V/v UBND xã Phước Hòa thực hiện  
chỉ định thầu, lựa chọn nhà thầu các  
gói thầu thuộc công trình: Nhà làm  
việc Ban CHQS xã Phước Hòa

Kính gửi: Sở Xây dựng Bình Định.

UBND huyện Tuy Phước nhận được Văn bản số 2338/SXD-QLXD&VL ngày 29/8/2022 về việc thực hiện khắc phục tồn tại trong hồ sơ hoàn thành công trình: Nhà làm việc Ban CHQS xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước; theo đó tại điểm 2 của văn bản Về hồ sơ pháp lý có nội dung: Đề nghị UBND xã Phước Hòa báo cáo UBND huyện Tuy Phước để có ý kiến làm rõ việc UBND xã Phước Hòa là đại diện Chủ đầu tư nhưng đã thực hiện chỉ định, lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình: Nhà làm việc Ban CHQS xã Phước Hòa không đúng theo quy định; về vấn đề này, UBND huyện Tuy Phước có ý kiến như sau:

Thực hiện Quyết định số 3685/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nhà làm việc Ban CHQS xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước thì Chủ đầu tư là UBND huyện Tuy Phước. Để triển khai thực hiện công trình, UBND huyện Tuy Phước đã ban hành Văn bản số 1273/UBND-TC ngày 28/9/2020 giao cho UBND xã Phước Hòa làm đại diện Chủ đầu tư để hoàn tất các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND xã Phước Hòa đã phối hợp với các ngành hoàn chỉnh hồ sơ để UBND huyện Tuy Phước trình Sở Xây dựng thẩm định và trình Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình tại Quyết định số 308/QĐ-SKHĐT ngày 18/11/2020.

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-SKHĐT ngày 18/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND xã Phước Hòa đã thực hiện các bước thủ tục để lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình, nếu đúng theo quy định của pháp luật thì UBND xã Phước Hòa (đại diện Chủ đầu tư) phải trình UBND huyện (Chủ đầu tư) để ra các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc công trình: Nhà làm việc Ban CHQS xã Phước Hòa. Tuy nhiên, do UBND xã Phước Hòa không nghiên cứu kỹ các văn bản của pháp luật về đấu thầu nên đã ban hành các quyết định để chỉ định, lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc công trình: Nhà

làm việc Ban CHQS xã Phước Hòa là không đúng quy định. Về việc này, UBND huyện Tuy Phước đã yêu cầu Chủ tịch UBND xã Phước Hòa nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, đồng thời chỉ đạo làm rõ trách nhiệm và kiểm điểm nghiêm túc đối với các cá nhân có liên quan đã tham mưu cho Chủ tịch UBND xã ban hành các quyết định để chỉ định, lựa chọn nhà thầu không đúng quy định của pháp luật. Về phần trách nhiệm của mình, UBND huyện cũng nhận trách nhiệm là đã thiếu sâu sát trong việc theo dõi, hướng dẫn để UBND xã Phước Hòa thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc công trình: Nhà làm việc Ban CHQS xã Phước Hòa không đúng quy định của pháp luật. UBND huyện Tuy Phước cũng nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về việc đã để ra những sai sót này.

Đối với các nội dung tồn tại khác đã được Sở Xây dựng nêu tại Văn bản số 2338/SXD-QLXD&VL ngày 29/8/2022, UBND huyện Tuy Phước đã chỉ đạo UBND xã Phước Hòa đã tổ chức khắc phục và UBND xã Phước Hòa đã có Văn bản số 259/UBND-XD ngày 25/11/2022 báo cáo kết quả khắc phục cho UBND huyện. Do đó, để sớm hoàn thành các thủ tục để nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, UBND huyện Tuy Phước kính đề nghị Sở Xây dựng xem xét giải quyết theo thẩm quyền./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Phòng KTHT huyện;
- UBND xã Phước Hòa;
- CVP;
- Lưu: VT. K3

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**

